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สามัญ สมัยแรก ปี 2566 27 ม.ค.2566 

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านตุ่น 
สมัยสามัญ  สมัยแรก ครั้งท่ี 1 ประจ าปี พ.ศ. 2566 

วัน  ศุกร์  ที่   27  มกราคม  พ.ศ.  2566 
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านตุ่น  อ าเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา 

 
ผู้มาประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ  สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายสมศักดิ ์ กุลธรดิลก ประธานสภ า อบต .บ้ านตุ่ น /
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 11 

สมศักดิ์  กุลธรดิลก  

2 นายประยูร ใจบาล รองประธานสภาฯ/ สมาชิกสภาฯ
หมู่ที่ 4 

ประยูร  ใจบาล  

3 นายธีรศักดิ์ เสธา สมาชิกสภา อบต.บ้านตุ่น หมู่ที่ 1 ธีรศักดิ์  เสธา  
4 นายจ าเริญ ใหม่ต๊ะ สมาชิกสภา อบต.บ้านตุ่น หมู่ที่ 2 จ าเริญ ใหม่ต๊ะ  
5 นายวิชัย แก้วก้อน สมาชิกสภา อบต.บ้านตุ่น หมู่ที่ 3 วิชัย  แก้วก้อน  
6 นายวิชาติ รูปศิริ สมาชิกสภา อบต.บ้านตุ่น หมู่ที่ 5 วิชาติ  รูปศิริ  
7 นายอภิเดช วงศ์แก้ว สมาชิกสภา อบต.บ้านตุ่น หมู่ที่ 6 อภิเดช วงศ์แก้ว  
8 นายทิวากรณ์ เสธา สมาชิกสภา อบต.บ้านตุ่น หมู่ที่ 7 ทิวากรณ์ เสธา  
9 นายชาติชาย อูปแก้ว สมาชิกสภา อบต.บ้านตุ่น หมู่ที่ 8 ชาติชาย อูปแก้ว  

10 นายอิ่นแก้ว ใจสืบ สมาชิกสภา อบต.บ้านตุ่น หมู่ที่ 9 อ่ินแก้ว  ใจสืบ  
11 นางกาบจันทร์ แท่งยา สมาชิกสภา อบต.บ้านตุ่น หมู่ที่ 10 กาบจันทร์  แท่งยา  
12 นายมนตรี นทีนาถวรกุล ปลัด อบต./ เลขานุการสภา อบต.

บ้านตุ่น 
มนตรี นทีนาถวรกุล  

 
ผู้ลาประชุม 

ล าดับที่ ชื่อ สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 
- - - - - 

 
ผู้ขาดประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 

- - - - - 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ล าดับที่ ชื่อ สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายบาล บุญก  า นายก อบต.บ้านตุ่น บาล บุญก  า  
2 นายถวิล ธาตุอินจันทร์ รองนายก อบต.บ้านตุ่น ถวิล ธาตุอินจันทร์  
3 นายณัฐพล วงศ์ษาคม รองนายก อบต.บ้านตุ่น ณัฐพล วงศ์ษาคม  
4 นายอ านวย ไทยกุล เลขานุการนายก อบต.บ้านตุ่น อ านวย ไทยกุล  
5 นางนงเยาว์ หัวน  า ผู้อ านวยการกองคลัง นงเยาว์ หัวน  า  
6 นายคมภูศิษฐ์ นนท์พิมาณกิจ หัวหน้าส านักปลัด คมภูศิษฐ์ นนท์พิมาณกิจ  
7 สิบเอกจักริน จิตปลื ม ผู้อ านวยการกองช่าง จักริน จิตปลื ม  
8 น.ส.เรณุกา  สืบด้าย นักจัดการงานทั่วไป ชก. เรณุกา สืบด้าย  
9 นางจารุณี พากเพียร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จารุณี พากเพียร  
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เริ่มประชุมเวลา    09.00  น. 
 

 เมื่อถึงก าหนดเวลาและที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านตุ่นพร้อมแล้ว นายมนตรี นทีนาถวรกุล 
ปลัด อบต.บ้านตุ่น/ เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านตุ่น ได้ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านตุ่นแล้ว รวมทั งหมด 11 คน ปรากฎว่ามีผู้มาประชุม จ านวน 11 คน  ไม่มีผู้ลาประชุม ไม่มี
ผู้ขาดประชุม  จึงถือว่ามีจ านวนสมาชิกสภาฯ ผู้มาประชุมครบองค์ประชุม  จึงให้สัญญาณเชิญสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านตุ่นและผู้เข้าร่วมประชุมเข้าห้องประชุม พร้อมได้เรียนเชิญ นายสมศักดิ์  กุลธรดิลก  
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านตุ่น จุดธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัย เสร็จแล้วเลขานุการสภา อบต.  
อ่านประกาศของอ าเภอเมืองพะเยา เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านตุ่น สมัยสามัญ สมัยแรก
ประจ าป ีพ.ศ.2566  ความว่า 

 

                                            ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านตุ่น 
เรื่อง  เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านตุ่น  สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจ าปี พ.ศ. 2566 

********************************************************** 

ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านตุ่น สมัยสามัญ ครั งแรก เมื่อวันที่ 29  
ธันวาคม  2566 ที่ประชุมได้มีมติก าหนดสมัยประชุมสามัญของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านตุ่น สมัยสามัญ  
สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. 2566  ตั งแต่วันที่  ๑6 - 30  เดือน  มกราคม พ.ศ. ๒๕66   มีก าหนด ๑๕ วันนั น  และ
ตามประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านตุ่น  เรื่อง  ก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี พ.ศ.2565 
และก าหนดวันเริ่มประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป(พ.ศ. 2566) ลงวันที่  29 ธันวาคม  2566 

  อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๒๒ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุม
สภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  จึงประกาศสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านตุ่น  สมัยสามัญ  สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. ๒๕66  ตั งแต่วันที่ ๑6  - 30  เดือน มกราคม  พ.ศ. 2566 
มีก าหนด 15 วัน 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ  ณ  วันที่  5  เดือน  มกราคม  พ.ศ. ๒๕66 

 
 

สมศักดิ์ กุลธรดิลก 
(นายสมศักดิ์ กุลธรดิลก) 

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านตุ่น 
 
ที่ประชุม  - รับทราบ  

เลขานุการสภา อบต.บ้านตุ่น ล าดับต่อไปขอเชิญท่านประธานสภาฯ ได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ
ต่อไป 
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ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ประธานสภา อบต.บ้านตุ่น ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมกิจกรรมพิธีสืบชะตา บวชต้นเรืองโบราณอายุกว่า 

500 ปี เมื่อวันที่ 28-29 มกราคม 2566 และงานเข้ากรรมรุขมูลการปฏิบัติ
ธรรมของพระสงฆ์ท่ีผ่านมาจนส าเร็จเสร็จสิ นผ่านไปด้วยดี 

ที่ประชุม รับทราบ 
 

 ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
(สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2565 เม่ือวัน พฤหัสบดี ที่  15  ธันวาคม  2565 ) 

ประธานสภา อบต.บ้านตุ่น      การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านตุ่น สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 
ประจ าปี พ.ศ. 2565 เม่ือวัน พฤหัสบดี ที่ 15  ธันวาคม 2565  เลขานุการ
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลได้ส่งส าเนารายงานการประชุมให้สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลทุกท่านอ่านเป็นการล่วงหน้าแล้ว ผมขอแก้ไขข้อความ
ดังนี  
หน้าที่ 23 บรรทัดที่  29 - 30 
ข้อความเดิม ...ฯด้วยตัวผมเองขอยอมรับว่าอาจจะบกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่ 
ข้อกฎหมายต่าง ๆ ยังไม่มีความเข้าใจอยากชัดเจนมากนักและยังใหม่ในการปฏิบัติ
หน้าที่ฯ... 
ข้อความใหม่ ...ฯด้วยตัวผมเองขอยอมรับว่าอาจจะยังใหม่ในการปฏิบัติหน้าที่ ข้อ
กฎหมายต่าง ๆ ยังไม่มีความเข้าใจอยากชัดเจนมากนักเพราะยังใหม่ในการท างาน... 
    ขอเชิญสมาชิกสภาฯ ท่านอ่ืนเสนอแก้ไขเพ่ิมเติม(ไม่มีการเสนอขอแก้ไข )หาก
ไม่มีถือว่ารายละเอียดถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมลงมติรับรองรายงาน
การประชุมดังกล่าว โดยการยกมือขึ นเหนือศีรษะครับ 

มติที่ประชุม มติรับรองรายงานการประชุม(สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 2 ประจ าปี พ.ศ. 2565 
เมื่อวัน พฤหัสบดี ที่  15  ธันวาคม  2565) โดยมีการเสนอขอแก้ไข ด้วย
จ านวนเสียง 10  เสียง งดออกเสียง 1 เสียง ไม่เห็นชอบ 0 เสียง 

 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องกระทู้ถามของสมาชิกสภา 

ประธานสภา อบต.บ้านตุ่น      ตามที่ เลขานุการสภาฯ ได้จัดส่งแบบกระทู้ถามไปให้ทุกท่านพร้อมกับหนังสือ
เชิญประชุมนั น ปรากฏว่าไม่มีสมาชิกสภา อบต. บ้านตุ่น  ยื่นเรื่องกระทู้ถามต่อ
ผู้บริหาร 

ที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 

 
 
 

ประธานสภา อบต.บ้านตุ่น เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั งขึ นพิจารณาเสร็จแล้ว ในวาระนี ไม่มี  
ที่ประชุม รับทราบ 
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 ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องทีเ่สนอใหม่(เพื่อพิจารณา) 
5.1 ญัตติพิจารณาก าหนดจ านวนสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ. 2566 

ประธานสภา อบต.บ้านตุ่น ก่อนที่จะมีการก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญ  ประจ าปี พ.ศ.  2566  ผม
ขอแจ้งให้ทราบว่า  เมื่อปีที่แล้ว(2565)ได้ก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญ 
ประจ าปี พ.ศ. 2565 จ านวน  4 สมัย   

ดังนั น  จึงขอให้ที่ประชุมได้เสนอก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี 
2566 ขอเชิญนายมนตรี นทีนาถวรกุล เลขานุการสภา อบต.บ้านตุ่น ได้ชี แจง
ระเบียบที่เก่ียวข้อง 

นายมนตรี  นทีนาถวรกุล 
ปลัด อบต.บ้านตุ่น/ 
เลขานุการสภา อบต.บ้านตุ่น 

-ชี้แจงขั้นตอนและวิธีการ ก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี และวันเริ่มสมัย
ประชุมสามัญสมัยแรกของปีถัดไป ดังนี้ 

 1) สภาองค์การบริหารส่วนต าบลต้องก าหนดว่า การประชุมสมัยสามัญ
ประจ าปี จะมีกี่สมัย(อย่างน้อย 2 สมัย แต่ไม่เกิน 4 สมัย แล้วแต่สภาฯจะก าหนด 
โดยการก าหนดสมัยประชุมให้ถือตามปีปฏิทิน กรณีที่ในปี (พ.ศ.) นั น เคยมีการ
ประชุมสามัญประจ าปีแล้วกี่ครั ง ให้น ามารวมกับการก าหนดสมัยประชุมที่จะ
ก าหนดใหม่ด้วย ทั งนี เมื่อรวมแล้วต้องไม่เกินสี่สมัย) 

 2) สภาองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนดว่า การประชุมสามัญประจ าปีแต่
ละสมัยนั นจะเริ่มเมื่อใด และก าหนดกี่วัน แต่ไม่เกินสิบห้าวัน และ 

 3) ก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุม สามัญประจ าปี สมัยแรกของปีถัดไป 
และมีก าหนดกี่วัน (ไม่เกิน 15 วันเช่นกัน)    

 กฎหมาย/ระเบียบ 
1) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 

แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับท่ี 7) พ.ศ.2562 
 มาตรา 53 วรรคหนึ่ง ก าหนดว่าในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสองสมัย

หรือหลายสมัยแล้วแต่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลจะก าหนด แต่ต้องไม่เกินสี่สมัย 
วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด และ
วรรคสี่ก าหนดว่าสมัยประชุมสามัญหนึ่งๆให้มีก าหนดไม่เกินสิบห้าวัน แต่ถ้าจะขยาย
เวลาออกไปอีกจะต้องได้รับอนุญาตจากนายอ าเภอ 

2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นพ.ศ.
2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2554 

- ข้อ 11 วรรคหนึ่ง เมื่อมีประธานสภาท้องถิ่นแล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่น
เลือกรองประธานสภาท้องถิ่น เลขานุการสภาท้องถิ่น และให้ประธานสภาท้องถิ่น
น าปรึกษาในที่ประชุมเกี่ยวกับการประชุมสมัยสามัญ ดังนี  

(3) ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบล ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด
ว่าปีนั นจะมีสมัยประชุมสามัญ ประจ าปีกี่สมัย แต่ละสมัยในปีนั นจะเริ่มเมื่อใด แต่
ละสมัยในปีนั นมีก าหนดกี่วัน กับให้ก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปี
สมัยแรกของปีถัดไป และมีก าหนดกี่วัน 
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วรรคสองก าหนดว่า การก าหนดสมัยประชุมและวันประชุมให้เป็นไปตามที่
กฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนด 

- ข้อ 21 การก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี ระยะเวลาและวันเริ่ มต้น
ประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีของแต่ละสมัยในปีนั น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญ
ประจ าปีของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจ าปีแรกของปีถัดไป 
ให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของแต่ละปี 
โดยให้น าความในข้อ 11 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติแล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นท าเป็นประกาศของสภาท้องถิ่น
พร้อมทั งปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ ส านักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ในกรณีที่ไม่ได้ก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปีไว้ หรือไม่ได้ก าหนดวันเริ่ม
ประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกในปีถัดไปไว้ หรือมีความจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลง
สมัยประชุมสามัญประจ าปี หรือวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีที่ก าหนดไว้แล้ว 
ให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในสมัยประชุมสามัญประจ าปีอ่ืน หรือในสมัย
ประชุมวิสามัญก็ได้ จึงขอน าเรียนให้ที่ประชุมสภาฯ ทราบ ขอชี แจงระเบียบที่
เกี่ยวข้องเพียงเท่านี    

ประธานสภา อบต.บ้านตุ่น ขอขอบคุณเลขานุการสภา อบต.บ้านตุ่น ที่ได้แจ้งข้อระเบียบต่อที่ประชุม
ดังนั น  จึงขอให้ที่ประชุมได้เสนอก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี พ.ศ. 
2566 ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ เสนอต่อที่ประชุม 

นายวิชาติ  รูปศิริ 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5 

เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ผม ขอเสนอ
ก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี พ.ศ. 2566 จ านวน  4 สมัย   

ประธานสภา อบต.บ้านตุ่น ขอผู้รับรอง  จ านวน  2 ท่าน  ครับ 
ผู้รับรอง 1. นายธีรศักดิ์  เสธา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านตุ่น หมู่ที่ 1 

2. นายอ่ินแก้ว  ใจสืบ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านตุ่น หมู่ที่ 9 
ประธานสภา อบต.บ้านตุ่น ไม่ทราบว่ามีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ (ท่ี

ประชุมไม่มี) หากไม่มีท่านใดเสนอขอให้ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านตุ่น
ลงมติโดยการยกมือขึ นเหนือศีรษะ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญ ประจ าปี พ.ศ. 2566  
จ านวน 4 สมัย ด้วยจ านวน 10 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง ไม่เห็นชอบ 0 เสียง 

  

 5.2 ญัตติพิจารณาก าหนดระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญ
ประจ าปีของแต่ละสมัยในปี พ.ศ. 2566 

ประธานสภา อบต.บ้านตุ่น บัดนี   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านตุ่นได้กำหนดให้มีการ
ประชุมสมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ. 2566 จ านวน  4 สมัย ซึ่งได้ก าหนดสมัยสามัญ  
สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. 2566 ในครั งนี แล้ว คือ ห้วงวันที่ 16 – 30 มกราคม 
2566 ดังนั นจึงขอให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านตุ่นได้เสนอก าหนด
ระยะเวลาวันประชุมของสมัยที่ 2,3,4 ประจ าปี  พ.ศ. 2566 ( โดยแต่ละสมัยไม่
เกิน 15 วัน)  ขอเชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสนอก าหนดระยะเวลา
วันประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านตุ่น  ดังนี  
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ก าหนดวันเริ่มสมัยประชุม สมัยสามัญ  สมัยท่ี 2 ประจ าปี พ.ศ. 2566  
นายธีรศักดิ์  เสธา 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1 

เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน  ขอเสนอ ก าหนด
ห้วงระยะเวลาวันประชุมสภาฯ สมัยสามัญ  สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2566  มีก าหนด 
15 วัน  ระหว่างวันที่ 16 - 30 เมษายน  2566 

ประธานสภา อบต.บ้านตุ่น ขอผู้รับรอง  จ านวน  2 ท่าน  ครับ 
ผู้รับรอง 1. นายวิชัย แก้วก้อน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านตุ่น หมู่ที่ 3 

2. นางกาบจันทร์  แท่งยา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านตุ่น หมู่ที่ 10 
ประธานสภา อบต.บ้านตุ่น ไม่ทราบว่ามีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ (ท่ี

ประชุมไม่มี) หากไม่มีท่านใดเสนอขอให้ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านตุ่น
ลงมติโดยการยกมือขึ นเหนือศีรษะ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบ ก าหนดวันเริ่มสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่  2 
ประจ าปี พ.ศ. 2566  มีก าหนด 15 วัน ระหว่างวันที่ 16 – 30 เมษายน 2566 
ด้วยจ านวน 10 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง ไม่เห็นชอบ 0 เสียง 

 ก าหนดวันเริ่มสมัยประชุม สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3 ประจ าปี พ.ศ. 2566 
ประธานสภา อบต.บ้านตุ่น ขอเชิญสมาชิกสภา อบต.เสนอก าหนดระยะเวลาวันประชุมสภาองค์การบริหาร

ส่วนต าบลบ้านตุ่น สมัยสามัญ  สมัยที่ 3  ประจ าปี  พ.ศ. 2566 
นายชาติชาย  อูปแก้ว 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8 

เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน  ขอเสนอ ก าหนด
ห้วงระยะเวลาวันประชุมสภาฯ สมัยสามัญ  สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ. 2566  มีก าหนด 
15 วัน  ระหว่างวันที่ 1 - 15 สิงหาคม  2566 

ประธานสภา อบต.บ้านตุ่น ขอผู้รับรอง  จ านวน  2 ท่าน  ครับ 
ผู้รับรอง 1. นายจ าเริญ ใหม่ต๊ะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านตุ่น หมู่ที่ 2 

2. นายวิชาติ  รูปศิริ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านตุ่น หมู่ที่ 5 
ประธานสภา อบต.บ้านตุ่น ไม่ทราบว่ามีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ (ที่

ประชุมไม่มี) หากไม่มีท่านใดเสนอขอให้ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านตุ่น
ลงมติโดยการยกมือขึ นเหนือศีรษะ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ก าหนดวันเริ่มสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3ประจ าปี 
พ.ศ. 2566  มีก าหนด 15 วัน ระหว่างวันที่ 1 – 15 สิงหาคม 2566 ด้วยจ านวน 
10 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง ไม่เห็นชอบ 0 เสียง 

 ก าหนดวันเริ่มสมัยประชุม สมัยสามัญ  สมัยท่ี 4 ประจ าปี พ.ศ. 2566 
ประธานสภา อบต.บ้านตุ่น ขอเชิญสมาชิกสภา อบต.เสนอก าหนดระยะเวลาวันประชุมสภาองค์การบริหาร

ส่วนต าบลบ้านตุ่น สมัยสามัญ  สมัยที่ 4  ประจ าปี  พ.ศ.  2566 
นางกาบจันทร์  แท่งยา 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 10 

เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน  ขอเสนอ ก าหนด
ห้วงระยะเวลาวันประชุมสภาฯ สมัยสามัญ  สมัยที่ 4 ประจ าปี พ.ศ. 2566  มีก าหนด 
15 วัน  ระหว่างวันที่ 16 - 30 ตุลาคม  2566 

ประธานสภา อบต.บ้านตุ่น ขอผู้รับรอง  จ านวน  2 ท่าน  ครับ 
ผู้รับรอง 1. นายทิวากรณ์  เสธา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านตุ่น หมู่ที่ 7 

2. นายชาติชาย  อูปแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านตุ่น หมู่ที่ 8 
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ประธานสภา อบต.บ้านตุ่น ไม่ทราบว่ามีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ (ที่
ประชุมไม่มี) หากไม่มีท่านใดเสนอขอให้ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านตุ่น
ลงมติโดยการยกมือขึ นเหนือศีรษะ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ก าหนดวันเริ่มสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 4ประจ าปี 
พ.ศ. 2566  มีก าหนด 15 วัน ระหว่างวันที่  16 – 30 ตุลาคม 2566 ด้วย
จ านวน 10 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง ไม่เห็นชอบ 0 เสียง 

 5.3  ญัตติพิจารณาก าหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีของปีถัดไป(พ.ศ. 
2567) และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป
(พ.ศ. 2567)  

ประธานสภา อบต.บ้านตุ่น ขอเชิญสมาชิกสภา อบต.เสนอก าหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ และระยะเวลา
ของสมัยประชุม สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจ าปี พ.ศ. 2567 

นายจ าเริญ  ใหม่ต๊ะ 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2 

เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน  ขอเสนอ ก าหนด
ห้วงระยะเวลาวันประชุมสภาฯ สมัยสามัญ  สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. 2567  มีก าหนด 
15 วัน  ระหว่างวันที่ 16 - 30 มกราคม  2567 

ประธานสภา อบต.บ้านตุ่น ขอผู้รับรอง  จ านวน  2 ท่าน  ครับ 
ผู้รับรอง 1. นายอภิเดช  วงศ์แก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านตุ่น หมู่ที่ 6 

2. นายทิวกรณ์ เสธา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านตุ่น หมู่ที่ 7 
ประธานสภา อบต.บ้านตุ่น ไม่ทราบว่ามีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ (ที่

ประชุมไม่มี) หากไม่มีท่านใดเสนอขอให้ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านตุ่น
ลงมติโดยการยกมือขึ นเหนือศีรษะ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบ ก าหนดวันเริ่มสมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก 
ประจ าปี พ.ศ. 2567  มีก าหนด 15 วัน ระหว่างวันที่ 16 – 30 มกราคม 2567
ด้วยจ านวน 10 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง ไม่เห็นชอบ 0 เสียง 

ประธานสภา อบต.บ้านตุ่น ผมขอสรุปการก าหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจ าปี  พ.ศ. 2566 และการ
ก าหนดสมัยประชุมสมัยแรก ประจ าปี  พ.ศ. 2567 ของสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านตุ่น  ดังนี  

สมัยที่ 2 ประจ าปี 2566 ระหว่างวันที่ 16 – 30 เมษายน  2566 จ านวน 15 วัน 
สมัยที่ 3 ประจ าปี 2566 ระหว่างวันที่ 1 – 15 สิงหาคม  2566  จ านวน 15 วัน 
สมัยที่ 4 ประจ าปี 2566 ระหว่างวันที่ 16 – 30 ตุลาคม  2566  จ านวน 15 วัน 
สมัยแรก ประจ าปี 2567 ระหว่างวันที่ 16 – 30 มกราคม 2567 จ านวน 15 วัน 

ที่ประชุม รับทราบ 
ประธานสภา อบต.บ้านตุ่น ขอเชิญผู้ประชุมทุกท่านรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม ในระหว่างการ

ประชุมและพิจารณาในระเบียบวาระอ่ืน ๆ ต่อไปด้วย และขอเข้าสู่ระเบียบวาระ
ต่อไป 

ที่ประชุม รับทราบ 
รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่มในระหว่างการประชุม (ระหว่างเวลา 10.30 – 10.45 น.) 
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 5.4 ญัตติขอให้ที่ประชุมสภาพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านตุ่น จ านวน 1 ท่าน เป็นคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้าง
เสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนก าหนดขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ประธานสภา อบต.บ้านตุ่น ขอเชิญสมาชิกสภา อบต.เสนอรายชื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้าน
ตุ่น เป็นคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพ่ือลดภาวะ
คลอดก่อนก าหนดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

นายวิชาติ รูปศิริ 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5 

เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน  ขอเสนอรายชื่อ 
นายสมศักดิ์ กุลธรดิลก ประธานสภา อบต./ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 11 

ประธานสภา อบต.บ้านตุ่น ขอผู้รับรอง  จ านวน  2 ท่าน  ครับ 
ผู้รับรอง 1. นายจ าเริญ ใหม่ต๊ะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านตุ่น หมู่ที่ 2 

2. นางกาบจันทร์ แท่งยา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านตุ่น หมู่ที่ 10 
ประธานสภา อบต.บ้านตุ่น ไม่ทราบว่ามีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ (ท่ี

ประชุมไม่มี) หากไม่มีท่านใดเสนอขอให้ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านตุ่น
ลงมติโดยการยกมือขึ นเหนือศีรษะ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ คัดเลือกนายสมศักดิ์ กุลธรดิลก ประธานสภา อบต./ 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 11 เป็นคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างเสริม
สุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนก าหนดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด้วยจ านวน 10 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง ไม่เห็นชอบ 0 เสียง 

 4.5 ญัตติขอความเห็นชอบเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 
2570  ครั้งที่ 1/2566 

ประธานสภา อบต.บ้านตุ่น ขอเชิญท่านนายก อบต. หรือเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ชี แจงรายละเอียดต่อที่
ประชุม  

นางจารุณี  พากเพียร 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 22  ได้ก าหนดขั นตอน
ต่าง ๆ ในการจัดท าร่างแผนพัฒนาของอบต.ดังนี  

1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดท าร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่นท่ีเพ่ิมเติมพร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

 2 . คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติม ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่งร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่นที่ เพ่ิม เติมให้ สภาองค์การบริหารส่ วนต าบลตามมาตรา 46 แห่ ง
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 ด้วย 

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนา
ท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั งปิดประกาศให้ประชาชน
ทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ 
รายละเอียดเอกสารแผนพัฒนาตามเอกสารที่ได้แจกให้แก่ทุกท่านแล้ว หากท่าน
สงสัยประการใดขอให้สอบถามได้ ขอขอบคุณ 
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นายมนตรี  นทีนาถวรกุล 
ปลัด อบต.บ้านตุ่น/ 
เลขานุการสภา อบต.บ้านตุ่น 

เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน ผมขออนุญาต
ท่านประธานสภาฯ  ชี แจงส าหรับโครงการต่าง ๆ ได้ผ่านความเห็นชอบจาก
ประชาคมทุกหมู่บ้านแล้ว ประมาณเดือน ธันวาคม 2565 จึงขอให้เจ้าหน้าที่
วิเคราะห์นโยบายและแผนได้ตรวจสอบว่ามีโครงการขุดลอกอ่างเก็บน  าจ าต้นล้อง  
ห้วยแห้ ห้วยโป่ง บรรจุไว้ในแผนพัฒนาหรือไม่และโครงการก่อสร้างพนังกันดิน
บริเวณต้นเรือง เนื่องจากฤดูน  าหลากน  าจะกัดเซาะหน้าดิน และอาจจะปรับปรุงเป็น
แหล่งท่องเที่ยวต่อไปในอนาคต 

นางจารุณี  พากเพียร 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน โครงการต่าง ๆ 
ที่เสนอขอความเห็นชอบในครั งนี เป็นฉบับเพ่ิมเติม หากไม่ปรากฏชื่อโครงการใน
ฉบับนี  โครงการนั น ๆ อาจจะบรรจุไว้แล้วในแผนพัฒนาฉบับแรก แต่หากจะบรรจุ
โครงการเพ่ิมเติมขอให้ท่านสมาชิกสภาฯ น าปรึกษากับกองช่างเพ่ือส ารวจพื นที่
ด าเนินโครงการต่อไป  จึงขอน าเรียนให้ทราบ 

ประธานสภา อบต.บ้านตุ่น ตามที่ได้จัดส่งเอกสารการเสนอขอเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น 2566 – 2570 
ครั งที่ 1/2566 เพ่ือให้ท่านสมาชิกสภาฯ ได้ตรวจสอบชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมายของโครงการ งบประมาณ  เป็นการล่วงหน้าไปแล้ว ผมขอฝากให้พิจารณา
เพ่ิมโครงการขุดลอกล าห้วยลึก และอ่างเก็บน  าป่าไม้  โครงการก่อสร้างพนังกันดิน
บริเวณวัดห้วยลึกด้วย  ขอเชิญสมาชิกสภาฯ ซักถาม (ท่ีประชุมไม่มีข้อซักถาม) หาก
ไม่มีท่านใดซักถามจึงขอให้ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านตุ่นลงมติโดย
การยกมือขึ นเหนือศีรษะ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการเสนอขอเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 
2570 ครั้งที่ 1/2566 ด้วยจ านวน 10 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง ไม่เห็นชอบ 
0 เสียง 

 5.6 ญัตติขอความเห็นชอบการส่งมอบทางหลวงท้องถิ่น หมายเลข พย.ถ
51-044  ถนนห้วยโป่ง หมู่ที่ 6 บ้านห้วยลึก  ต าบลบ้านตุ่น  -  หมู่ที่ 6  บ้าน
สันป่าสัก ต าบลแม่นาเรือ ให้ทางหลวงชนบทพะเยาบรรจุเข้าเป็นถนนโครงข่าย
ทางหลวง 

ประธานสภา อบต.บ้านตุ่น วาระนี ขอเชิญท่านนายก อบต. หรือเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ชี แจงรายละเอียดต่อที่
ประชุม  

สิบเอกจักริน จิตปลื ม 
ผู้อ านวยการกองช่าง 

เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน ตามที่ท่าน
นายก อบต.เสนอญัตติขอความเห็นชอบการส่งมอบทางหลวงท้องถิ่น หมายเลข 
พย.ถ 51-044  ถนนห้วยโป่ง หมู่ที่ 6 บ้านห้วยลึก  ต าบลบ้านตุ่น  -  หมู่ที่ 6  
บ้านสันป่าสัก ต าบลแม่นาเรือ ให้ทางหลวงชนบทพะเยาบรรจุเข้าเป็นถนนโครงข่าย
ทางหลวง เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านตุ่นเคยขอหนังสืออุทิศที่ดินเมื่อ
ครั งก่อนเพ่ือให้ชาวบ้านที่มีพื นที่ข้างเคียงยินยอมให้ก่อสร้างได้แต่เอกสารที่จะใช้
ประกอบการเสนอขอบรรจุเข้าเป็นถนนโครงข่ายทางหลวงยังไม่ครบตามระเบียบ
ของทางหลวงชนบท ซึ่งขอให้ทุกท่านได้ดูรายละเอียดเอกสารประกอบการบรรจุ
โครงข่ายทางหลวงชนบท ดังนี  
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1. เอกสารแจ้งความประสงค์ส่งมอบถนน และมติสภาท้องถิ่นที่เห็นชอบให้ส่ง
มอบถนนให้ทางหลวงชนบท (กรณีเป็นถนนของท้องถิ่น) 

ซึ่งถนนเส้นนี ได้ลงทะเบียนเป็นถนนทางหลวงท้องถิ่นไปแล้ว มีรหัสแล้ว การที่
จะส่งมอบให้ทางหลวงชนบทเพ่ือเป็นทางหลวงเครือข่ายต้องไม่เป็นถนนท้องถิ่น 
ดังนั นจึงต้องขอความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนต าบลในการขอส่งมอบ
ถนนทางหลวงเส้นนี ให้หน่วยงานดังกล่าวและขอยกเลิกถนนทางหลวงเส้นนี ออกจาก
ทะเบียนทางหลวงท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านตุ่น 

เอกสารหนังสือรับรองของผู้น าท้องถิ่นรับรองว่าเป็นถนนดังกล่าวเป็นถนน
สาธารณะ ผมจะท าหนังสือให้ผู้ใหญ่บ้านและท่านนายก อบต.บ้านตุ่นเป็นผู้รับรอง  
และจะแนบเอกสารมติของสภาฯ จัดส่งให้ทางหลวงชนบท 

การที่จะบรรจุเข้าเป็นถนนโครงข่ายทางหลวงได้ ต้องมีระยะทางพอสมควร(ไม่
ต่ ากว่า 1 กิโลเมตร) ซึ่งระยะทางถนนเส้นนี ประมาณ 2.48 กิโลเมตร จึงจะเข้าข่าย
หลักเกณฑ์ทางหลวงชนบท ต้องมีความกว้าง 8 – 10 เมตร  ต้องเผื่อพื นที่ข้างทาง
ก่อสร้างรางระบายน  า หรือการติดตั งไฟฟ้า  ซึ่งเขาต้องเผื่อระยะเขตทางหลวงไว้ด้วย 
การขออนุญาตเซ็นยินยอมมอบอ านาจอุทิศที่ดินให้แก่เขาไปซึ่งต้องกันไว้ด้วยเพ่ือ
เป็นทางหลวงได้ จึงขอเสนอให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านตุ่นพิจารณาให้
ความเห็นชอบ เพ่ือจะได้จัดส่งเอกสารให้ทางหลวงชนบทและรอรับการจัดสรร
งบประมาณพัฒนาต่อไป 

ประธานสภา อบต.บ้านตุ่น ขอขอบคุณท่านผู้อ านวยการกองช่างที่น าเรียนชี แจง  ผมขอฝากให้ฝ่ายบริหาร
ผลักดันโครงการพัฒนาถนนเส้นนี ด้วย  ขอเชิญสมาชิกสภาฯ  ซักถาม (ที่ประชุมไม่
มีข้อซักถาม) หากไม่มีสมาชิกสภา อบต. ซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านตุ่นลงมติโดยการยกมือขึ นเหนือศีรษะ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการส่งมอบทางหลวงท้องถิ่น หมายเลข พย.ถ51-044  
ถนนห้วยโป่ง หมู่ที่ 6 บ้านห้วยลึก  ต าบลบ้านตุ่น  -  หมู่ที่ 6  บ้านสันป่าสัก 
ต าบลแม่นาเรือ ให้ทางหลวงชนบทพะเยาบรรจุเข้าเป็นถนนโครงข่ายทางหลวง  
ด้วยจ านวน  10 เสียง  งดออกเสียง  1 เสียง   ไม่เห็นชอบ 0 เสียง   

ประธานสภา อบต.บ้านตุ่น ขอพักการประชุมเพ่ือรับประทานอาหารกลางวันเป็นเวลา 1 ชั่วโมง และขอให้
พร้อมกันในเวลา 13.01 น. เพื่อประชุมระเบียบวาระต่อไป 

พักรับประทานอาหารกลางวัน ระหว่างเวลา 12.00 – 13.00 น. 
เริ่มประชุมเวลา 13.01 น. 

 ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืน ๆ  
6.1 เรื่องเสนอจากสมาชิกสภา อบต. 

ประธานสภา อบต.บ้านตุ่น วาระนี  ขอเชิญสมาชิกสภา อบต.เสนอเรื่องอ่ืน ๆ ต่อท่ีประชุม 
นายจ าเริญ ใหม่ต๊ะ 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2 

เรียนท่านประธานสภา อบต.บ้านตุ่น ที่เคารพ และผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน  
ขอสอบถามความคืบหน้าการด าเนินโครงการก่อสร้างของหมู่ที่ 2 ซึ่งใช้จ่ายจากเงิน
สะสมเมื่อปีที่แล้ว เนื่องจากยังไม่เห็นผู้รับจ้างเข้าด าเนินการและเกรงว่าหากปล่อย
เวลาเนิ่นนานจะท าให้โครงการนั น ๆ ไม่ได้ด าเนินการ 

ประธานสภา อบต.บ้านตุ่น ขอเชิญท่านนายก อบต.ตอบข้อซักถามต่อที่ประชุม 
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นายบาล บุญก  า 
นายก อบต.บ้านตุ่น 

เรียนท่านประธานสภา อบต.บ้านตุ่น ที่เคารพ และผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน  
ตอบข้อซักถามของท่านสมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2 ขณะนี งานพัสดุได้จัดหาผู้รับจ้าง 
แล้วซึ่งได้เรียกท าสัญญาจ้างและจะลงพื นที่ด าเนินโครงการต่อไป จึงขอน าเรียนให้
ทราบ 

ประธานสภา อบต.บ้านตุ่น ขอเชิญสมาชิกสภา อบต.เสนอเรื่องอ่ืน ๆ ต่อท่ีประชุม 
นายวิชัย  แก้วก้อน 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3 

เรียนท่านประธานสภา อบต.บ้านตุ่น ที่เคารพ และผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน  
การพัฒนาบริเวณต้นเรืองผมมีความเห็นด้วยเพ่ือจะได้พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว
ขององค์การบริหารส่วนต าบลต่อไป และขอเสนอให้มีการขุดลอกท าสระเลี ยงปลา 
ทางฝั่งถนนควรก่อสร้างพนังกันดิน และขยายถนนสายที่จะไปบ้านบัวเพ่ือให้
ชาวบ้านได้สัญจรสะดวกดีขึ นและท าให้สถานที่แห่งนี ดูดีขึ น 

ประธานสภา อบต.บ้านตุ่น ขอเชิญสมาชิกสภา อบต.เสนอเรื่องอ่ืน ๆ ต่อท่ีประชุม 
นายชาติชาย  อูปแก้ว 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8 

เรียนท่านประธานสภา อบต.บ้านตุ่น ที่เคารพ และผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน  
เนื่องจากเส้นทางล าเหมืองข้างทางของหมู่ที่ 8 มีความตื นเขินเวลาน  านองจะเอ่อล้น
จะท่วมขังพื นที่นาและบ้านของชาวบ้าน จึงจะขอหารือท่ีประชุมสภาฯ  ว่า หากท่าน
นายก อบต.สามารถจัดหางบประมาณ หรือขอความอนุเคราะห์รถแบ็คโฮช่วยขุดล า
เหมือง ระยะทางเส้นละ 100 เมตร จ านวน 2 เส้น รวม 200 เมตร ซึ่งจะช่วยลด
ปัญหาร่องน  าตื นเขินและช่วยในการระบายน  าได้ดีขึ น ขอฝากให้ท่านนายก อบต.
พิจารณาให้ความช่วยเหลือต่อไป ขอขอบคุณ 

ประธานสภา อบต.บ้านตุ่น ขอเชิญสมาชิกสภา อบต.เสนอเรื่องอ่ืน ๆ ต่อท่ีประชุม 
นายธีรศักดิ์  เสธา 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1 

เรียนท่านประธานสภา อบต.บ้านตุ่น ที่เคารพ และผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน  
ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ด าเนินโครงการซึ่งเป็นโครงการใช้จ่ายเงินสะสม บัดนี ได้
ด าเนินการแล้วคงค้างแต่ถมดิน ขอขอบคุณครับ 

ประธานสภา อบต.บ้านตุ่น ผมในฐานะสมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 11 ขอฝากให้ผู้อ านวยการกองช่างตรวจสอบ
พื นที่ด าเนินโครงการก่อสร้างของหมู่ที่ 3 ที่ใช้จ่ายจากเงินสะสม  ไม่ทราบว่ามีการ
ส่งงานและตรวจรับแล้วหรือยัง เพราะมีดินบางแห่งยังทรุดและงานไม่เรียบร้อย  ขอ
เชิญสมาชิกสภา อบต.เสนอเรื่องอ่ืน ๆ ต่อท่ีประชุม 

สิบเอกจักริน  จิตปลื ม 
ผู้อ านวยการกองช่าง 

เรียนท่านประธานสภา อบต.บ้านตุ่น ที่เคารพ และผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน  
ตอบข้อซักถามของประธานสภาฯ  ขณะนี ทาง อบต.ได้แจ้งผู้รับจ้างด าเนินการเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว โดยผู้รับจ้างจะเข้าเก็บงานต่อไป  ส าหรับเรื่องเสนอจากท่านสมาชิก
สภา อบต.หมู่ที่  8 การขุดลอกล าเหมือง ขอให้รอรอบไตรมาสของส านักงาน
ชลประทานเพราะขณะนี ยังไม่ถึงเขตของหมู่บ้านซึ่งคาดว่าจะเข้าพื นที่ภายในเร็วนี 
เพราะขณะนี เขาด าเนินการในพื นที่บ้านทุ่งกิ่วแล้วหากเขาไม่ด าเนินการทาง อบต.ก็
จะจัดหางบประมาณด าเนินการต่อไป 

ประธานสภา อบต.บ้านตุ่น ผมขอฝากพิจารณาด าเนินการขุดลอกล าห้วยบ้านห้วยลึก 2 ข้างทางด้วยเพราะ
ตื นเขิน ชาวบ้านฝากมา ขอเชิญผู้อ านวยการกองช่างตอบข้อซักถามต่อที่ประชุม 

สิบเอกจักริน  จิตปลื ม 
ผู้อ านวยการกองช่าง 

เรียนท่านประธานสภา อบต.บ้านตุ่น ที่เคารพ และผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน  
ผมขอตอบท่านประธานสภาฯ ตามที่ท่านเสนอมานั นผมเคยแจ้งไปหมู่บ้านท่าน
หลายครั งแล้ว ว่าให้ขอหนังสืออุทิศที่ดินของ 2 ข้างทางล าน  าและแนบรายงานการ
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ประชุมประชาคมหมู่บ้านด้วย    แต่ขณะนี ยังไม่ได้รับเอกสารจากหมู่บ้านแต่
ประการใด  จึงขอฝากให้ท่านด าเนินการต่อไปและน าหนังสือยินยอมของเจ้าของ
ที่ดินที่มีพื นที่ติดกับล าห้วยแนบมาด้วย  จึงขอน าเรียนให้ทราบ 

ประธานสภา อบต.บ้านตุ่น ขอเชิญสมาชิกสภา อบต.เสนอเรื่องอ่ืน ๆ ต่อที่ประชุม (ที่ประชุมไม่มีเรื่องเสนอ
จากสมาชิกสภาฯ เพ่ิมเติม) หากไม่มีขอเข้าสู่ระเบียบวาระต่อไป 

ที่ประชุม รับทราบ 
 6.2  เรื่องเสนอจากฝ่ายบริหาร 
ประธานสภา อบต.บ้านตุ่น วาระนี  ขอเชิญผู้บริหาร อบต. เสนอเรื่องอ่ืน ๆ ต่อท่ีประชุม 
นายบาล บุญก  า 
นายก อบต.บ้านตุ่น 
 

เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน เรื่องแจ้งมีดังนี  
1.  โครงการที่จะด าเนินการจากการใช้จ่ายจากเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ 

2566 ไม่สามารถด าเนินการได้ เนื่องจากส านักงานตรวจเงินแผ่นดินเข้ามาตรวจ
การใช้จ่ายเงินงบประมาณของ อบต. ได้มีข้อทักท้วงว่าให้มีการส ารองเงินสะสม 10 
เปอร์เซ็นต์ ส าหรับเงินข้าราชการท้องถิ่น  เงินเดือนข้าราชการประจ า เงินเดือน
ประจ าต าแหน่ง  ค่าตอบแทน  เงินประกันสังคม ค่าจ้างเหมาบริการ เป็นต้น ซึ่ง
ขณะนี จะเป็นงบประมาณ จ านวน 3,536,500  บาท จะเหลือจ่ายขาดเงินสะสม 
จ านวน 1,364,287.50 บาท หากใช้จ่ายเงินนี จะไม่ครบทุกหมู่บ้าน หากเฉลี่ยแล้ว
จะใช้จ่าย หมู่บ้านละ 40,000 – 50,000 บาท ซึ่งจะต้องพิจารณาตามความ
จ าเป็นต่อไป 

2. ขอให้ทุกหมู่บ้านบรรจุโครงการ เจาะบ่อบาดาลพลังงานแสงอาทิตย์ถนนสาย
เกษตร หรือประปาในหมู่บ้านด้วย ระบบกระจายน  าขอให้ใส่ไว้ในแผนฯ ทุกหมู่บ้าน
ซึ่ง อบต.จะของบประมาณจากไทยวอเตอร์แพลน และโครงการขุดลอกในพื นที่
ต าบลบ้านตุ่น ได้แก่ ฝายจ าต้นล้อง ห้วยโป่ง ห้วยลึก อ่างป่าไม้ อ่างสระไม้แห้ง ห้วย
ต้นผึ ง จึงขอน าเรียนให้ท่านสมาชิกตรวจสอบพื นที่ต่อไป  และฝากให้บรรจุเกี่ยวกับ
โครงการที่ส่งเสริมอาชีพด้วย   

3. ส าหรับโครงการขุดลอกล าเหมืองห้วยลึกหมู่ 6 หรือหมู่บ้านอ่ืน ๆ ที่ประสงค์
จะขุดลอก ขอให้ท่านสมาชิกสภาฯ น าเอกสารอุทิศที่ดินส่งให้แก่ อบต.ด้วย รวม
หมู่บ้านอื่น ๆ ด้วยเพ่ือให้เป็นไปแนวทางปฏิบัติเดียวกัน 

ขอน าเรียนให้ที่ประชุมทราบ 
ประธานสภา อบต.บ้านตุ่น ขอสอบถามฝ่ายบริหารเนื่องจากสถานการณ์ในวันข้างหน้าที่ไม่อาจจะคาดเดาได้

ว่าน  าจะขาดแคลน แห้งแล้ง มากน้อยเพียงใด ไม่ทราบว่าเรื่องนี ทางฝ่ายบริหารมี
การเตรียมความพร้อมอย่างไรบ้าง 

นายบาล บุญก  า 
นายก อบต.บ้านตุ่น 

เรียนทา่นประธานสภา อบต.บ้านตุ่น ที่เคารพ และผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน  
ตามที่ท่านประธานสภาฯ สอบถามการเตรียมความพร้อม ในการรองรับ

สถานการณ์การขาดแคลนน  าในวันข้างหน้า นั น  
 ในการนี ขอเรียนให้ทุกท่านทราบว่าควรบรรจุโครงการเกี่ยวกับการจัดท าระบบ

กระจายน  าไว้ในแผนพัฒนา อบต. ก่อน เพ่ือรองรับการใช้น  าภายในต าบลถือว่าเป็น
แม่บทที่ดีต้องช่วยกันท าตรงนี  การกระจายน  าคือ เอาน  าออกจากอ่างเก็บน  าห้วยตุ่น
เพ่ือส่งให้ทั่วต าบล รวมถึงอ่างห้วยแห้รวมถึงต้องขุดลอกอ่างห้วยแห้ด้วย หากไม่มีใน
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แผนพัฒนา อบต.ก็ขอให้บรรจุโครงการไว้ด้วย 
ประธานสภา อบต.บ้านตุ่น ขอสอบถามฝ่ายบริหารว่าการกระจายน  าอ่างเก็บน  าแม่ตุ่น การจัดท าระบบ

กระจายน  าผมถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ที่จะเห็นความส าคัญของคนทั งต าบล  การพัฒนาก็
เหมือนกันบางหมู่บ้านไม่ได้รับน  าแต่ก็จะขอมีส่วนร่วม ผมจึงขอฝากให้ฝ่ายบริหารได้
รับทราบเนื่องมีเสียงสะท้อนผ่านผมว่าจะท าอย่างไรให้มีความพอเพียงและเป็นธรรม
ในการกระจายน  า ไม่ว่าจะเป็นการกระจายน  าจากระบบประปาภูเขาส่งถึงทุกหลังคา
เรือน ซึ่งเป็นความส าคัญของการบริหารจัดการ เป็นเรื่องของการบ าบัดทุกข์ บ ารุง
สุขของพ่ีน้องชาวบ้านทั งต าบล ขอฝากทางฝ่ายบริหารด้วยครับ ขอเชิญสมาชิกสภา
เสนอเรื่องอ่ืนต่อไป 

นายทิวากรณ์  เสธา 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7 

เรียนท่านประธานสภา อบต.บ้านตุ่น ที่เคารพ และผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน  
เรื่องระบบกระจายน  าผมเห็นสมควรให้บรรจุโครงการไว้ในรูปแบบทั งต าบล หากไม่
มีในแผนพัฒนาก็ขอให้บรรจุไว้ในแผนพัฒนา อบต. เพราะว่าในภายภาคหน้าคาดว่า
จะขาดแคลนน  าแน่นอน  ทุกปีที่ผ่านมาเขาจะมีท่อแต่ละฝายแต่ละเส้นแบ่งแยกไว้
แล้ว ซึ่งบางครั งหากไม่มีน  าใช้อย่างเพียงพอ ควรแบ่งให้หมู่บ้านนั นใช้ก่อนเพราะมี
ความจ าเป็นต้องการใช้จริง ๆ มิใช่ว่าจะใช้ครบทุกหมู่บ้านเพราะบางหมู่บ้านยังมี
แหล่งน  าอ่ืน ๆ ใช้ได้อยู่ ควรช่วยกันบรรเทาทุกข์เมื่อน  าแห้งแล้งควรให้เขาใช้ไป
พลางก่อน ส าหรับหมู่บ้านตุ่นใต้(หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 7) ใช้น  าประปาทั งสองหมู่บ้าน
ตอนนี น  าดิบเริ่มขาดแคลน และน  าบาดาลเริ่มแห้ง ซึ่งภายในภาคหน้าอาจจะใช้ไม่ได้
ซึ่งอาจจะขอเจาะบ่อบาดาลเพ่ิม  การแก้ไขแหล่งน  าเช่น ประปาภูเขา ควรเป็น
ดังเช่นท่านนายก อบต.เสนอไว้ควรบรรจุโครงการไว้ในรูปแบบทั งต าบลจะเป็นการ
อย่างดียิ่ง ขอขอบคุณครับ 

ประธานสภา อบต.บ้านตุ่น สมาชิกสภา อบต.ท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ (ไม่มีเรื่องเสนอเพ่ิมเติม) 
หากไม่มีขอเข้าสู่วาระต่อไป 

  
 6.3  เรื่องเสนอจากส านักงาน อบต. 
ประธานสภา อบต.บ้านตุ่น วาระนี  ขอเชิญเจ้าหน้าที่ส านักงาน อบต. เสนอเรื่องอ่ืน ๆ ต่อท่ีประชุม 
นายคมภูศิษฐ์ นนท์พิมาณกิจ 
หัวหน้าส านักปลัด 

เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน เรื่องแจ้งมีดังนี  
1. ด้วยจังหวัดพะเยา ได้แจ้งก าหนดการงดเผาขยะตั งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึง

วันที่ 30 เมษายน 2566 อบต.บ้านตุ่นได้ร่วมกับชมรมก านันผู้ใหญ่บ้านต าบลบ้าน
ตุ่นจัดกิจกรรมท าแนวกันไฟ 2 วัน คือ 

วันแรก วันที่ 27 มกราคม 2566 เวลา 13.00 น. หลังโรงเรียนบ้านดอกบัว 
วันที่สอง วันที่ 30 มกราคม 2566 เวลา 13.00 น. ที่สาธารณะต าบล(หมู่ที ่5) 
จึงขอแจ้งให้ทุกท่านทราบ และขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมทั งสองวัน  

การแต่งกาย ชุดจิตอาสา 
ประธานสภา อบต.บ้านตุ่น วาระนี  ขอเชิญเจ้าหน้าที่ส านักงาน อบต. เสนอเรื่องอ่ืน ๆ ต่อท่ีประชุม 
สิบเอกจักริน จิตปลื ม 
ผู้อ านวยการกองช่าง 

เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน ขอสอบถาม
ท่านอภิเดช วงศ์แก้ว สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6 เกี่ยวกับแผนพัฒนาโครงการหน้าที่ 
32 ล าดับที่ 37 โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านห้วยลึก หมู่ที่ 6 สายหลังโรงบ่มถึง
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สันป่าสัก เป็นถนนเส้นไหน 
นายอภิเดช วงศ์แก้ว เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน โครงการ

ก่อสร้างถนน คสล.บ้านห้วยลึก หมู่ที่ 6 เป็นถนนสายหลังโรงบ่มถึงสันป่าสัก จาก
เส้นเชื่อมต่อจากสะพานห้วยโป่งถึงหัวบ้านซอยหลังวัด 

สิบเอกจักริน จิตปลื ม 
ผู้อ านวยการกองช่าง 

เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน หากเป็นเส้น 
จากเส้นเชื่อมต่อจากสะพานห้วยโป่งถึงหัวบ้านซอยหลังวัด โครงการนี เหมือนจะได้
ด าเนินการเสร็จสิ นไปแล้วและได้ลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่นไปแล้ว ซึ่งเป็นเส้น
ห้วยโป่งเลาะแยกข้ามสะพานไปทางซ้ายมือจนถึงหน้าวัด ซึ่งลักษณะถนนจะเป็น
คอนกรีตครึ่งสายและลูกรังครึ่งสาย 

นายอภิเดช วงศ์แก้ว 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6 

เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน โครงการ
ก่อสร้างถนน คสล.บ้านห้วยลึก หมู่ที่ 6 ถนนสายหลังโรงบ่มถึงสันป่าสัก หากเป็น
ดังเช่นผู้อ านวยการกองช่างแจ้งมา ชาวบ้านอาจจะเสนอซ  าซ้อนเมื่อครั ง อบต.สัญจร
ประชาคมหมู่บ้าน 

สิบเอกจักริน จิตปลื ม 
ผู้อ านวยการกองช่าง 

เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน ขอหารือ
เกี่ยวกับการใช้น  าประปาภูเขาขอเสนอให้หมู่บ้านที่ใช้ประปาภูเขาควรมีเงิน
กองกลางเพ่ือด าเนินการซ่อมแซมท่อแตก ท่อรั่ว ไม่ทราบว่าทุกวันนี บริหารจัดการ
อย่างไร เพราะหากท่อแตกครั งใดจะมาขอเบิกจาก อบต. เนื่องจากจะเกี่ยวข้องกับ
ระเบียบการบริหารจัดการระบบประปา ซึ่งเป็นระบบหลายหมู่บ้าน จึงขอเสนอว่าให้
มีเงินกองกลาง 1 ก้อนเพ่ือด าเนินการซ่อมแซมประปาภูเขาเป็นการเฉพาะ หาก
เสียหายหนักมากจึงมาขอเงินกับ อบต. ดังเช่นการจัดการระบบประปาหมู่บ้าน ควร
บริหารจัดการกันเองก่อน ทุกท่านจะเห็นด้วยหรือไม่ อย่างไร ขอให้ทุกท่านเสนอ
ความคิดเห็นครับ 

ประธานสภา อบต.บ้านตุ่น ด้วยผมเป็นคณะกรรมการประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 และเชื่อว่าทุกหมู่บ้านก็คง
จะมีคณะกรรมการประปาหมู่บ้านด้วยเช่นกัน การซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 
11 ก็จะออกเงินกันเองโดยเก็บเงินค่าใช้บริการตามมิเตอร์การใช้น  า ขอเชิญท่านอ่ืน
เสนอความคิดเห็นครับ 

สิบเอกจักริน จิตปลื ม 
ผู้อ านวยการกองช่าง 

เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และผู้ เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน ด้วยการ
ซ่อมแซมทุกครั งที่ผ่านมาจะเป็นหน้าที่ของนายชาญณรงค์  ฝั้นสืบ และนายอรรตพล  
จินะ และจะมาเบิกเงินงบประมาณของ อบต. ซึ่งควรใช้เงินของการบริหารจัดการ
ระบบประปาภูเขาในรูปแบบกลุ่มผู้ใช้น  าประปาภูเขาซึ่งใช้ทุกหมู่บ้านเป็นส่วนมาก 
ควรมีเงินกองกลางไว้ส าหรับซ่อมแซมประปาภูเขาเป็นการเฉพาะโดยไม่ต้องเบิกจาก
เงินงบประมาณของ อบต. จึงขอให้ท่านพิจารณาเสนอเรื่องในหมู่บ้านก่อน 

นางกาบจันทร์  แท่งยา 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 10 

เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน หมู่ที่ 10 บ้าน
ทุ่งก่ิวไม่ได้ใช้น  าประปาภูเขา 

นายธีรศักดิ์  เสธา 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1 

เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน หมู่ที่ 1 และ
หมู่ที่ 7 บ้านตุ่นใต้ไม่ได้ใช้น  าประปาภูเขา 

ประธานสภา อบต.บ้านตุ่น ตามที่ท่านผู้อ านวยการกองช่างเสนอมา หมายถึง กลุ่มผู้ใช้น  าประปาภูเขาทุก
หมู่บ้านระดับต าบลใช่หรือไม ่
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สิบเอกจักริน จิตปลื ม 
ผู้อ านวยการกองช่าง 

เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน ตามท่ีผมได้เคย
ชี แจงต่อที่ประชุมประชาคมทุกหมู่บ้านไปแล้วว่าหากประปาหมู่บ้านเสียหายขอให้ใช้
เงินของหมู่บ้านซ่อมแซมไปก่อนโดยเงินนี จัดเก็บจากค่าใช้น  าประปาหมู่บ้านอาจจะ
รวมกับค่าใช้น  าประปาภูเขาด้วยก็ได้ และควรแบ่งเงินไว้ส่วนหนึ่งเพ่ือเป็นกองกลาง
ไว้ส าหรับซ่อมแซมระบบประปาภูเขา 

นายประยูร ใจบาล 
รองประธานสภาฯ / 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4 

เรียนท่านประธานสภาฯ ที่ เคารพ และผู้ เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน  ตามที่
ผู้อ านวยการกองช่างได้น าปรึกษาเรื่องการใช้น  าประปาภูเขา ตามที่ท่านเสนอมานั น
ถือว่าเป็นการดี แต่ว่ากองทุนแต่ละหมู่บ้านของการใช้น  าประปาภูเขาก็มีเช่นกันโดย
แต่ละหมู่บ้านจะซ่อมแซมภายในหมู่บ้านที่ช ารุดเสียหาย แต่กรณีที่ช ารุดเสียหายใน
ป่าจะใช้งบประมาณของ อบต. เช่น ท่อน  า ข้อต่อ เป็นต้น โดยความร่วมมือจาก
หลายฝ่ายช่วยกันซ่อมโดยใช้งบประมาณของ อบต. แต่หากเป็นแต่ละหมู่บ้านจะใช้
เงินกองทุนของหมู่บ้านเอง ตามที่ท่านผู้อ านวยการกองช่างเสนอมาขอให้ผู้เข้าร่วม
ประชุมเสนอความคิดเห็นต่อไป ขอบคุณครับ 

นายทิวากรณ์  เสธา 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7 

เรียนท่านประธานสภา อบต.บ้านตุ่น ที่เคารพ และผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน  
กรณีมีการซ่อมแซมประปาภูเขา หรือมีการขอแรงงานในการพัฒนาแหล่งน  าก็จะให้
ความร่วมมือเข้าร่วมอยู่แล้ว ซึ่งวัตถุประสงค์คืออยากให้มีน  าใช้ทั่วถึงทั งต าบล หาก
อยากจะให้มีกองทุนกรณีเช่นนี หากขอความร่วมมือให้ทุกหมู่บ้านส่งเสริมคงจะท าได้ 
แต่บางหมู่บ้านที่ต้องการใช้แต่ไม่ได้ใช้ เช่น บ้านตุ่นใต้ เพราะว่าน  าไม่เพียงพอเราจะ
หาวิธีทางใดให้ได้ใช้ทั่วทั ง 11 หมู่บ้าน  เราสามารถเก็บเงินกองกลางไว้ส าหรับ
พัฒนาเช่นนั นได้ โดยในหมู่บ้านก็ซ่อมได้ ในป่าก็ซ่อมได้โดยการเก็บเงินจากส่วนนี   
แต่ปัญหาปัจจุบันนี คือน  ามาไม่เพียงพอแต่ละหมู่บ้านอาจจะไม่ได้ เช่น บ้านตุ่นใต้ ซึ่ง
ความจริงแล้วต้องการให้ใช้ทั่วทุกครัวเรือนแต่น  ามีไม่เพียงพอเราจึงต้องแบ่งให้
หมู่บ้านที่มีน  าไม่เพียงพอ แต่หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 7 ก็ยังมีความต้องการเช่นกันแต่ก็
ต้องแบ่งกันใช้ให้หมู่บ้านที่ไม่เพียงพอ ทุกวันนี หมู่บ้านผมต้องสูบน  าดิบจากบ่อ
บาดาลและมีค่าไฟฟ้าสูงขึ นไม่เหมือนกับประปาภูเขาที่มีต้นทุนถูก ขอให้พิจารณา
เปรียบเทียบต้นทุนการผลิตน  าด้วย ขอบคุณครับ 

นางกาบจันทร์  แท่งยา 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 10 

เรียนท่านประธานสภา อบต.บ้านตุ่น ที่เคารพ และผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน  
เห็นด้วยกับนายทิวากรณ์  เสธา สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7  เดิมทีบ้านทุ่งกิ่วก็มี
น  าประปาภูเขาเช่นกันแต่น  าไปไม่ถึงหมู่บ้านจึงได้หยุดใช้น  าเป็นเวลาหลายปีแล้ว 

ตามที่ท่านผู้อ านวยการกองช่างเสนอเก็บค่าน  าประปาภูเขานั น ควรน าเรื่องนี 
ปรึกษาหารือกับฝ่ายปกครองในที่ประชุมประจ าเดือน คิดว่าคงไม่มีปัญหาเพราะ
ค่าใช้จ่ายทุกอย่างก็ไม่สมควรที่จะเบิกจากงบประมาณของ อบต.ทั งหมด เพราะเรา
ใช้น  าร่วมกันทั ง 11 หมู่บ้าน แต่หมู่บ้านทุ่งกิ่วไม่ได้ใช้คงไม่มีปัญหาหากตกลงกันได้ 
เผื่อภายภาคหน้าน  าขาดแคลนอย่างหนัก เช่น น  ากว๊านแห้งแล้ง เราอาจจะหันมาใช้
น  าป่า ขอขอบคุณ 

นายวิชัย  แก้วก้อน 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3 

เรียนท่านประธานสภา อบต.บ้านตุ่น ที่เคารพ และผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน  
เห็นด้วยหากจะจัดตั งกลุ่มและเก็บเงินค่าน  าประปาภูเขา เพราะเราใช้งบประมาณ
จาก อบต.ซ่อมแซมจ านวนมาก แต่ละหมู่บ้านที่ใช้น  าอย่างเช่น หมู่ที่ 3(บ้านตุ่น
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กลาง) ทุกเดือนจะเก็บเงินให้นายวิชาติ รูปศิริ เพื่อเป็นค่าบ ารุงรักษา เดือนละ 500 
บาท หากเราจะตั งกลุ่มเก็บเงินควรปรึกษากับทุกหมู่บ้านและฝ่ายปกครอง หาก
ผู้ใหญ่บ้านเห็นชอบด้วยทางสมาชิกสภาฯ ก็ไม่มีปัญหาแต่อย่างใด  ขอขอบคุณ 

นายวิชาติ  รูปศิริ 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5 

เรียนท่านประธานสภา อบต.บ้านตุ่น ที่เคารพ และผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน  
ผมเป็นผู้ดูแลประปาภูเขาสายสามโชกซึ่งเป็นขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านตุ่น 
ทุกครั งที่ผมได้ซ่อมแซมจะแจ้งให้นายอรรตพล จินะ เบิกวัสดุจาก อบต. เพราะเป็น
ของต าบล โดยส่วนมากผมจะไปซ่อมเองคนเดียวเพราะหากไปกันหลายคนจะ
เสียเวลาเดินทางกว่าจะถึง แต่ผมจะขับมอเตอร์เข้าไปเองโดยจะเข้าไปแก้ไขปัญหา
เฉพาะหน้าให้ก่อน  ขอขอบคุณ 

สิบเอกจักริน จิตปลื ม 
ผู้อ านวยการกองช่าง 

เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน หากหมู่บ้านใด
ได้เก็บค่าตอบแทนคนดูแลน  าประปาภูเขา ผมขอเสนอว่าให้หมู่บ้านนั น ๆ เก็บเพ่ิม
อีก 100 – 200 บาท ให้แก่ นายวิชาติ รูปศิริ เพ่ือให้เขาใช้เงินนั น ๆ ซ่อมแซม
ประปาภูเขาเพราะเป็นกองกลางแหล่งต้นน  า 

ส าหรับระบบกระจายน  าประปาภูเขาเป็นนโยบายของท่านนายก อบต.ซึ่งได้จะ
ได้เสนอโครงการของบประมาณจากกรมชลประทาน(ล าปาง) หากได้ระบบกระจาย
น  าจะด าเนินการตรงบริเวณที่ของต าบลเป็นจุดพักน  าและปล่อยน  าคาดว่าจะได้ใช้น  า
กันทั่วถึงเพราะใช้โซล่าเซล และคาดว่าจะส่งไปได้ระยะไกลจะช่วยลดการใช้น  า
บาดาลไปด้วย 

จึงขอฝากให้ท่านช่วยแจ้งให้แก่ชาวบ้านพิจารณาด้วย และจะได้น าเข้าสู่ที่
ประชุมประจ าเดือนอีกครั ง ขอขอบคุณ 

นายวิชาติ  รูปศิริ 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5 

เรียนท่านประธานสภา อบต.บ้านตุ่น ที่เคารพ และผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน  
หากจะให้เก็บค่าดูแลเพ่ิมขอเสนอให้ผู้ใช้น  าท่านอ่ืนเป็นคนเก็บเงิน เช่น ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 3 หรือผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 11  ขอขอบคุณ 

นายมนตรี นทีนาถวรกุล 
ปลัด อบต.บ้านตุ่น/ 
เลขานุการสภา อบต.บ้านตุ่น 

เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน เรื่องแจ้งมีดังนี  
1.  ขอประชาสัมพันธ์ก าหนดการปฏิบัติธรรมเข้ากรรมรุกมูล เริ่มช่วงบ่ายของ

วันนี  โดยแต่ละวันมีก าหนดการดังนี  
เวลา 04.30 น. พระสงฆ์ท าวัตรเช้า สวดมนต์ เจริญสมาธิภาวนา 
เวลา 06.00 น.  พระสงฆ์ฉันข้าวต้ม 
เวลา 06.30 น.  พระสงฆ์ออกบิณฑบาต 
เวลา 08.30 น.  พระสงฆ์ฉันอาหารเช้า 
เวลา 09.30 น.  ท าพิธีสืบชะตาหลวง ณ อาคารผู้สูงอายุ อบต.บ้านตุ่น 
เวลา 11.00 น.  พระสงฆ์ฉันเพล 
เวลา 13.00 – 17.00 น.  พระสงฆ์ท าวัตรเย็น สวดมนต์ เจริญสมาธิภาวนา 
เวลา 21.00 น.  พระสงฆ์จ าวัด 
การแบ่งสายบิณฑบาต 
วันที่ 28 มกราคม 2566 แบ่งเป็น 3 สาย เวรของหมู่ที่ 1, 7, 8, 10 

สายที่ 1 บ้านม่อนแก้ว บ้านสางใต้ บ้านสางเหนือ 
สายที่ 2 บ้านสันป่าบง บ้านสันบัวบก บ้านงิ ว 
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สายที่ 3  บ้านสันเวียงใหม่  บ้านสันป่าค่าง 
วันที่ 29 มกราคม 2566 แบ่งเป็น 3 สาย เวรของหมู่ที่ 2, 3, 6, 7 

สายที่ 1 บ้านแม่ใสเหล่า บ้านแม่ใสทุ่งวัวแดง 
สายที่ 2 บ้านแม่ใสหัวขัว บ้านร่องไฮ 
สายที่ 3 บ้านบ่อแฮ้ว บ้านสันช้างหิน บ้านสันป่าถ่อน  

วันที่ 30 มกราคม 2566 แบ่งเป็น 3 สาย เวรของหมู่ที่ 4, 5, 9 
สายที่ 1 บ้านห้วยหม้อ บ้านเหล่า บ้านบัว 
สายที่ 2 บ้านตุ่นกลาง บ้านตุ่นใต้ บ้านห้วยลึก 
สายที่ 3 บ้านทุ่งก่ิว บ้านสันกว๊าน บ้านตุ่นใต้(หมู่ 7) 

ส าหรับก าหนดการแจ้งทางไลน์กลุ่มสภาแล้ว ในการนี  ผมจะขอหารือว่าการเข้า
ร่วมกิจกรรมของ อบต. ได้แก่ สมาชิกสภา เจ้าหน้าที่ จะเข้าร่วมอย่างไร ดูแ ล
อย่างไร หรือทางสมาชิกสภาได้เข้าร่วมกับทางหมู่บ้านแล้ว 

ประธานสภา อบต.บ้านตุ่น ท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ ขอเชิญครับ 
นางกาบจันทร์  แท่งยา 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 10 

เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน งานนี เป็นระดับ
ต าบลและเป็นงานของ อบต. เห็นสมควรเป็นอย่างยิ่งที่จะเข้าร่วมเพราะเราเป็น
เจ้าภาพมิเช่นนั นจะไม่มีคนเข้าร่วม ควรมาร่วมทุกวันหรือทั งวัน เช่น หากเป็นเวร
ของหมู่ไหนก็ควรอยู่ทั งวันแต่สมาชิกสภาฯ อยากจะให้เข้าร่วมทุกวัน 

นายอภิเดช  วงศ์แก้ว 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6 

เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน การออก
บิณฑบาตแต่ละสายจะมีพระสงฆ์กี่รูป เนื่องจากชาวบ้านฝากถามมาเพ่ือจะได้เตรียม
ของใส่บาตร 

นายมนตรี นทีนาถวรกุล 
ปลัด อบต.บ้านตุ่น/ 
เลขานุการสภา อบต.บ้านตุ่น 

เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน พระสงฆ์มี
ทั งหมด 20 รูป แบ่งเป็น 3 สาย เฉลี่ยสายละ 6 – 7 รูป 

 
ประธานสภา อบต.บ้านตุ่น ผมขอฝากให้สมาชิกสภาทุกท่านเห็นความส าคัญเข้าร่วมกิจกรรมเพราะเป็นงาน

ของต าบล ท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ ขอเชิญครับ 
สิบเอกจักริน จิตปลื ม 
ผู้อ านวยการกองช่าง 

เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน ด้วยทาง
ส านักงานจะจัดเวรมาร่วมกิจกรรม ดังนี  

วัน เสาร์ ที่ 28 มกราคม 2566  เวร ส านักปลัด 
วัน อาทิตย์ ที่ 29 มกราคม 2566  เวร กองคลังและกองช่าง 
วัน จันทร์ ที่ 30 มกราคม 2566  เวรรวมทั งส านักงาน 
ซึ่งได้ร่วมปรึกษาหารือกับฝ่ายบริหารแล้วแต่ยังไม่ได้แจ้งเจ้าหน้าที่ทราบ จึงขอ

แจ้งให้กับทางสภาทราบก่อน 
ประธานสภา อบต.บ้านตุ่น ท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ ขอเชิญครับ 
นายมนตรี นทีนาถวรกุล 
ปลัด อบต.บ้านตุ่น/ 
เลขานุการสภา อบต.บ้านตุ่น 

เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน เรื่องแจ้งมีดังนี  
2. ขอหารือการจัดงานกีฬาของต าบล ประจ าปี 2566 คาดว่าจะแข่งภายใน

เดือน กุมภาพันธ์ แต่ยังไม่ก าหนดวันแข่งขัน  ชนิด ประเภทการแข่งขันกีฬา  
เนื่องจากช่วงนี มีการจัดกิจกรรมหลายอย่างซึ่งเกรงว่าจะไม่มีเวลาร่วมปรึกษาหารือ
กันอีก  ขอเชิญทุกท่านเสนอครับ 
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ประธานสภา อบต.บ้านตุ่น ท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ ขอเชิญครับ 
นายบาล บุญก  า 
นายก อบต.บ้านตุ่น 

เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน ก าหนดการ
แข่งขันกีฬาได้ก าหนดคร่าว ๆ ว่าจะไม่เกินวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 โดยจะจัด
ประมาณวันที่ 4 – 5 กุมภาพันธ์ 2566 ซึ่งจะได้รับเกียรติจาก ท่าน รอ.ธรรมนัส 
พรหมเผ่า เป็นประธานในพิธีเปิด โดยผมจะประสานงานขอความอนุเคราะห์กับท่าน
ในเรื่องอ่ืน ๆ ด้วย ซึ่งการก าหนดประเภทชนิดกีฬาต่าง ๆ ต้องดูว่ามีงบประมาณ
ด าเนินการเท่าไหร่ โดยจะมีกลุ่มเยาวชนร่วมด้วย มีกีฬาพื นบ้าน จึงขอน าเรียนให้
ทราบครับ 

ประธานสภา อบต.บ้านตุ่น ท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ ขอเชิญครับ 
นายประยูร  ใจบาล 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4 

เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน ขอเรียน
สอบถามท่านนายก อบต.ว่าช่วงวันที่ 4 – 5  กุมภาพันธ์ 2566 ที่จะจัดงานกีฬา 
ได้สอบถามความพร้อมของสถานที่โรงเรียนบ้านดอกบัวหรือยัง 

สิบเอกจักริน  จิตปลื ม 
ผู้อ านวยการกองช่าง 

ตามที่มีการประชุมประจ าเดือนของ อบต. ได้เคยสอบถามกับโรงเรียนบ้าน
ดอกบัวแล้ว ซึ่งทางโรงเรียนไม่สะดวกแค่ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 ส าหรับวัน
อ่ืนสามารถจัดงานได้ และให้ส่งสูจิบัตรให้กับทางโรงเรียนด้วย ซึ่งก็ต้องรอความ
ชัดเจนเกี่ยวกับงบประมาณด าเนินการจากท่านนายก อบต.อีกครั ง 

ประธานสภา อบต.บ้านตุ่น ท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ ขอเชิญครับ 
นางกาบจันทร์  แท่งยา 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 10 

เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน ขอสรุปการ
ปฏิบัติธรรมเข้ากรรมรุกมูลในวันพรุ่งนี ซึ่งเป็นเวรของหมู่ที่ 1, 7, 8, 10 การจัด
อาหารเพลจะมอบให้แม่เพชรจัดเตรียม ส่วนข้าวต้มช่วงเช้า อบต.บ้านตุ่นจะเป็นผู้
จัดเตรียม 

ประธานสภา อบต.บ้านตุ่น ผมเห็นว่าการจัดงานกีฬาวันที่ 4 - 5  กุมภาพันธ์ 2566 เป็นเวลากระชั นชิด  
เกินไปขอเสนอให้เลื่อนก าหนดออกไปได้หรือไม่  ท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ 
ขอเชิญครับ  

นายบาล บุญก  า 
นายก อบต.บ้านตุ่น 

เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน ก าหนดการ
อาจจะเลื่อนออกไปได้แต่ทั งนี ผมขอสอบถามท่านประธานในพิธีเปิดก่อนว่าท่านจะ
ว่างช่วงวันไหน 

ประธานสภา อบต.บ้านตุ่น ท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ ขอเชิญครับ 
นายธีรศักดิ์ เสธา 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1 

เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน ขอเสนอให้จัด
งานกีฬาวันเดียว เพราะถ้าจัดสองวันชาวบ้านจะมาร่วมงานไม่มากหรืออาจจะไม่มา 

สิบเอกจักริน  จิตปลื ม 
ผู้อ านวยการกองช่าง 

ถ้าหากจัดงานกีฬาวันเดียวช่วงเช้าควรแข่งขันกีฬาพื นบ้าน  ช่วงบ่ายแข่งกีฬา
สากล เช่น ฟุตบอล อาจจะแบ่งเป็นครึ่งละ 20 นาที แยกสนามแข่งขัน ก็สามารถ
แข่งขันได้ภายใน 1 วัน 

นายคมภูศิษฐ์ นนท์พิมาณกิจ 
หัวหน้าส านักปลัด 

จากการประชุมประจ าเดือนที่ผ่านมา จะท าการแบ่งเป็นทีม 6 สี การแข่งขันจะ
ใช้เวลา 2 วัน คือ วันแรกรอบคัดเลือก(กีฬาสากล) วันที่สองชิงชนะเลิศ และแข่งขัน
กีฬาพื นบ้าน  หากแข่งขันวันเดียวกีฬาสากลนักกีฬาจะได้แข่งขัน 3 รอบ ซึ่งอาจจะ
ค่อนข้างเหนื่อยล้าพอสมควร ขอให้ที่ประชุมพิจารณา 
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ปิดการประชุมเวลา    14.30   น. 
 

    ลงชื่อ     มนตรี  นทีนาถวรกุล       ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
            (นายมนตรี  นทีนาถวรกุล) 
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านตุ่น  

 
 
 

นายมนตรี นทีนาถวรกุล 
ปลัด อบต.บ้านตุ่น 

ควรจัดกีฬา 2 วัน ตามท่ีหัวหน้าส านักปลัดเสนอต่อที่ประชุม 

ประธานสภา อบต.บ้านตุ่น ตามที่เคยประชุมเรื่องการแข่งขันกีฬาต าบล มีมติแบ่งเป็น 6 สี  แยกเป็น หมู่ที่ 
1 และหมู่ที่ 7, หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 9, หมู่ 4(หมู่เดียว), หมู่ที่ 8 และหมู่ที่ 10, หมู่ที่ 
6 และหมู่ท่ี 11, หมู่ที่ 2 และหมู่ท่ี 3 ท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติม 

นายวิชัย  แก้วก้อน 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3 

ควรจัดการแข่งขันกีฬา 2 วัน วันแรกรอบคัดเลือก วันที่สองชิงชนะเลิศพร้อม
แข่งขันกีฬาพื นบ้านและพิธีเปิด 

นายบาล  บุญก  า 
นายก อบต.บ้านตุ่น 

การจัดงานแข่งขันกีฬาจะจัดช่วงวันหยุดเพ่ือให้ชาวบ้านได้ร่วมเล่นกีฬา ซึ่ง
อาจจะจัดระหว่างวันที่ 11 – 12 กุมภาพันธ์ 2566 ทั งนี จะเสนอต่อท่านประธาน
ในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาก่อน และจะสอบถามการขอใช้สถานที่กับโรงเรียนบ้าน
ดอกบัวด้วย 

นายธีรศักดิ์  เสธา 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1 

ในการนี ขอให้ท่านนายก อบต.แจ้งฝ่ายปกครอง(ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน) ทราบ
ด้วย และผมขอเสนอประเภทการแข่งขันกีฬาสากล ได้แก่ ฟุตบอล และตะกร้อ  

ประธานสภา อบต.บ้านตุ่น เนื่องจากว่าเราใช้เวลาพอสมควรแล้วผมขอสรุปข้อเสนอการจัดงานแข่งขันกีฬา
ต าบลดังนี  

- การแข่งขันกีฬาสากลเยาวชนไม่ก าหนดอายุ 
- ทีมแข่งขันแบ่งเป็น  6 สี (ตามที่แจ้งไปข้างต้น) 
- ประเภทกีฬา ได้แก่ ฟุตบอล ตะกร้อ กีฬาพื นบ้าน 
- จัดการแข่งขันกีฬา 2 วัน วันแรกรอบคัดเลือก(กีฬาสากล) วันที่สองรอบชิง

ชนะเลิศพร้อมพิธีเปิดและกีฬาพื นบ้าน 
- จัดขบวนเปิดงานกีฬา 
- ก าหนดการอาจจะเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม (รอท่านนายกฯ 

ประสานงานกับประธานในพิธีเปิดก่อน) 
ท่านใดจะแจ้งเรื่องอ่ืน ๆ อีกหรือไม่(ที่ประชุมไม่มีเรื่องอ่ืน ๆ แจ้งเพ่ิมเติม) หาก

ไม่มีท่านใดเสนอเรื่องอ่ืนๆ แล้ว  ผมขอขอบคุณสมาชิกสภา อบต.บ้านตุ่น  คณะ
ผู้บริหารรวมทั งคณะเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านตุ่น สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. 2566 ซึ่งการประชุมก็ได้เสร็จ
สิ นส าเร็จลุล่วงผ่านไปด้วยดี และขอปิดการประชุมครั งนี ไว้เพียงเท่านี   ขอบคุณครับ 



21 

สามัญ สมัยแรก ปี 2566 27 ม.ค.2566 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 ด้วยคณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม  ได้ตรวจรายงานการประชุมแล้ว  มีมติเห็นว่าการจด
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านตุ่น สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. 2566 ในวัน 
ศุกร์ ที่  27  มกราคม  2566 ที่เลขานุการสภาฯ  ได้บันทึกไว้  มีเนื อหาถูกต้อง  ครบถ้วนสมบูรณ์ทุกประการ จึง
ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 

 
ลงชื่อ   ชาติชาย อูปแก้ว    ประธานตรวจรายงานการประชุม 
        (นายชาติชาย อูปแก้ว) 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านตุ่น หมู่ที่ 8 
 

 
ลงชื่อ กาบจันทร์  แท่งยา      กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
          (นางกาบจันทร์  แท่งยา) 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านตุ่น  หมู่ที่ 10 
 

 
ลงชื่อ ทิวากรณ ์ เสธา     กรรมการ/เลขานุการตรวจรายงานการประชุม 
          (นายทิวากรณ์  เสธา) 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านตุ่น  หมู่ที่ 7 
 
- ขอรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านตุ่น สมัยสามัญ  สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. 2566
เมื่อวัน ศุกร์ ที่  27 มกราคม  2565 
- ตามมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านตุ่น  สมัย    สามัญ  สมัยที่ 2  ประจ าปี 2566 เมื่อวันที่  
27  เดือน  เมษายน พ.ศ. 2566 
 
 

ลงชื่อ    สมศักดิ์ กุลธรดิลก ผู้รับรองรายงานการประชุม 
         ( นายสมศักดิ์ กุลธรดิลก ) 

                                     ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านตุ่น 
 

 


